



ทั้งนี้ จากการตรวจสอบราคาข้าวในตลาดของกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์พบว่า ราคาขายปลีกข้าวท้องถิ่น สำหรับข้าวสารทั่วไปสูงถึง 40 เปโซต่อกิโลกรัม ข้าวขัดสีคุณภาพดีอยู่ที่ 46 เปโซต่อกิโลกรัม ข้าวพรีเมียมอยู่ที่ 49 เปโซต่อกิโลกรัม และข้าวคุณภาพพิเศษอยู่ที่ 60 เปโซต่อกิโลกรัม ในทางกลับกัน ราคาขายปลีกสำหรับข้าวนำเข้าพบว่า ข้าวทั่วไปอยู่ที่ 44 เปโซต่อกิโลกรัม ข้าวขัดสีคุณภาพดีอยู่ที่ 46 เปโซต่อกิโลกรัม ข้าวพรีเมียมอยู่ที่ 52 เปโซต่อกิโลกรัม และข้าวคุณภาพพิเศษอยู่ที่ 58 เปโซต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ นาย Montemayor กล่าวเพิ่มเติมว่า หลายประเทศกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญ และการผลิตข้าวของหลายประเทศได้รับผลกระทบจากต้นทุนปุ๋ยที่สูงเช่นกัน ทำให้ความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้น ซึ่งหากฟิลิปปินส์มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ราคาข้าวนำเข้าสูงขึ้นไปอีก และหากราคาข้าวในตลาดต่างประเทศสูงขึ้นต่อไป กลุ่มผู้ค้าอาจจะชะลอการนำเข้าและกรณีเลวร้ายที่สุดภาคเอกชนอาจจะไม่นำเข้าเพราะราคาสูง ทั้งนี้ หากกลุ่มผู้ค้าหยุดการนำเข้า และแม้ว่า NFA จะวางแผนจะนำเข้าข้าวปริมาณถึง 330,000 เมตริกตัน ก็จะไม่เพียงพอต่อการจัดหา นอกจากนี้ จากข้อมูลของนาย Montemayor ระบุว่าปริมาณสต็อกข้าวจะมีเพียงพอจนถึงเดือนมิถุนายน 2566 ซึ่งเมื่อถึงเดือนมิถุนายนอาจจะยังไม่มีปัญหา เนื่องจากยังมีปริมาณสต็อกรอไว้ตั้งแต่ปี 2565 บวกกับผลผลิตสำหรับฤดูแล้ง แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริงในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ซึ่งเป็นช่วงเดือนที่มีผลผลิตข้าวเปลือกต่ำ

นาย Montemayor กล่าวเสริมว่า ผู้สนับสนุนกฎหมาย RTL ล้มเหลวในการคาดการณ์เกี่ยวกับราคาข้าวในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้น รวมถึงการยกเลิกอำนาจของหน่วยงาน NFA ในการนำเข้าและจำหน่ายข้าวในตลาด ซึ่งรัฐบาลอาจจะถูกบังคับให้ละเมิดกฎหมายของตนเองเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอาจใช้หน่วยงานอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าข้าวเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎหมาย RTL แต่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ดังนั้น นาย Montemayor ระบุว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องทบทวนกฎหมาย RTL เนื่องจากได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวนาหลายล้านคน โดยนอกจากปัญหาตามกฎหมายแล้ว ชาวนายังได้รับผลกระทบหนักจากปริมาณข้าวนำเข้าจำนวนมาก ราคาข้าวเปลือกตกต่ำทำให้เกษตรกรชาวนาประสบกับภาวะขาดทุน นอกจากนี้ ยังวิพากษ์วิจารณ์ความล้มเหลวของรัฐบาล เนื่องจากขาดการปรึกษารัฐบาลหรือกับเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World

#### บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น

● ข้าวเป็นอาหารหลักพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ แม้ว่าฟิลิปปินส์จะสามารถเพาะปลูกข้าวเพื่อการบริโภคภายในประเทศ แต่ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการ โดยฟิลิปปินส์ถือเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำเข้าข้าวในอันดับต้นๆ ของโลกที่มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับฟิลิปปินส์มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการนำเข้าข้าวเป็นการเปิดเสรีเมื่อปี 2562 พบว่าการนำเข้าข้าวมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2566 มีแนวโน้มที่ฟิลิปปินส์จำเป็นต้องนำเข้าข้าวเพิ่มเติมในปี นี้ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอุปทานจากผลผลิตภายในประเทศที่ลดลง โดยผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ของฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ

จากหลายปัจจัย เช่น ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะปุ๋ย ซึ่งถือเป็นปัจจัยการผลิตหลัก สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ แนวโน้มความต้องการนำเข้าข้าวที่เพิ่มขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการส่งออกของไทยไปด้วย โดยฟิลิปปินส์ถือเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทย โดยในปี 2565 ไทยส่งออกข้าวมาฟิลิปปินส์ปริมาณ 185,714 ตัน มูลค่า 2,579.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีปริมาณส่งออก 146,236 ตัน มูลค่า 1,993.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 และร้อยละ 29.40 ตามลำดับ และคาดว่าในปี 2566 แนวโน้มการส่งออกข้าวของไทยมายังฟิลิปปินส์จะยังคงสามารถขยายตัวได้จากแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ประกอบกับมีการคาดการณ์ว่าเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญและครองส่วนแบ่งตลาดข้าวนำเข้าอันดับ 1 ในฟิลิปปินส์มากกว่าร้อยละ 80 จะผลิตข้าวได้ลดลงในปี นี้ ทำให้เป็นโอกาสสำคัญของการส่งออกข้าวไทยมายังฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการควรติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวอย่างใกล้ชิด เกี่ยวกับข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรชาวนาต่อกรทบทวนกฎหมายเปิดเสรีนำเข้าข้าว หรือ The Rice Tariffication Law (RTL) ที่อ้างว่าส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวนา ว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์จะมีการตอบสนองหรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนดในกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ต่อไป เพื่อรองรับกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

28 เมษายน 2566

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ